

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 22/10/2020 của UBND Tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021**

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, trong 02 ngày 11 - 12/11/2020, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã họp để thẩm tra Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 22/10/2020 của UBND Tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tham dự các buổi họp thẩm tra có đại diện Thường trực HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các sở, ngành có liên quan và thành viên các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Qua thẩm tra, thay mặt các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **1. Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020:**

Các Ban HĐND Tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND Tỉnh. Trong năm 2020, đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) xảy ra và nghiêm trọng hơn dự đoán, đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt, hành động kịp thời của chính quyền các cấp, sự chủ động tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, sớm kiểm soát dịch Covid-19 thành công và từng bước phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Báo cáo của UBND Tỉnh, trong 20 chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND Tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến có 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt; 03 chỉ tiêu đạt thấp hơn kế hoạch<sup>1</sup>, trong đó, có chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP tuy không đạt kế hoạch nhưng có tăng trưởng dương (ước thực hiện trên 4,5%). Nhiều giải pháp, chính sách đã được ban hành, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người dân bước đầu vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo đà phát triển cho thời gian tới. Dù gặp khó khăn, nhưng giá trị sản xuất của các lĩnh vực đều có sự tăng trưởng tích cực<sup>2</sup>. Đầu tư công có cải thiện, ước đến cuối năm

<sup>1</sup> Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 4,5% (KH 7%), GRDP bình quân đầu người đạt 54,44 (KH 54,55) triệu đồng, Tổng thu NS trên địa bàn đạt 8.050 tỷ đồng (KH 8.495 tỷ).

<sup>2</sup> Giá trị sản xuất khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 43.939 tỷ đồng tăng 4,41% so với năm 2019. Giá trị sản xuất

2020 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 87,31%, cao hơn 8,65% so với cùng kỳ năm 2019. Các hoạt động kích cầu tiêu dùng, du lịch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt<sup>3</sup>.

Để đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế của năm 2020, đề nghị UBND Tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:

- Việc triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội nhằm chia sẻ gánh nặng và khó khăn đối với người dân, doanh nghiệp là rất kịp thời, thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn, vướng mắc trong chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng. Đề nghị rà soát các đối tượng và kiến nghị bổ sung những đối tượng ngoài quy định của chính sách; rà soát tỷ lệ giải ngân các gói hỗ trợ và làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc “chi trả các chính sách hỗ trợ có nơi còn chậm”; đồng thời, chỉ đạo thúc đẩy giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng.

- Về sản xuất nông nghiệp: Với nhiều chính sách được ban hành góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tạo thêm nguồn lực cho phát triển nông nghiệp nhưng việc tiếp cận các chính sách còn hạn chế. Đề nghị xác định nguyên nhân, có giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

- Về hoạt động thương mại: Hạ tầng thương mại trong Tỉnh ngày càng được cải thiện, đặc biệt hệ thống bán buôn, bán lẻ được quan tâm; chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện; các giải pháp sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hợp quy chuẩn, truy xuất nguồn gốc đáp ứng theo điều kiện của các kênh tiêu thụ được chú trọng triển khai (mã vùng trồng, vùng nuôi). Nhưng việc tuyên truyền xây dựng thương hiệu, nhãn mác, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý cần được quan tâm chú trọng nhiều hơn.

- Về vốn đầu tư: Đánh giá rõ hơn về những vướng mắc, nguyên nhân vì sao các dự án sử dụng vốn ODA và một số dự án chậm tiến độ<sup>4</sup>.

- Về thu, chi ngân sách nhà nước: Ước năm 2020 khả năng huy động thu ngân sách khoảng 682 tỷ đồng so với dự toán (NS tỉnh 312 tỷ, NS huyện 376 tỷ) do nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có nguyên nhân do tác động của đại dịch Covid-19. Đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo, điều hành ngân sách theo hướng giảm một số khoản chi và nguồn bù đắp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

## **2. Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021:**

---

công nghiệp ước đạt 66.957 tỷ đồng tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 101.617 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2019.

<sup>3</sup> Tổ chức Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp trên sàn giao dịch điện tử TiKI. Hình thành trung tâm giới thiệu, phân phối đặc sản Đồng Tháp tại TPHCM, Hà Nội. Tạo dựng mối quan hệ gắn kết với các nhà phân phối hiện đại như Sài Gòn Co.op, Big C, Vincommerce, MM, Bách hóa xanh, . . .

<sup>4</sup> QL 30 đoạn Phong Mỹ - thành phố Hồng Ngự; đường ĐT 856, đoạn cầu Nguyễn Văn Tiếp – đại lộ Võ Văn Kiệt; đường ĐT 850, đoạn Mỹ Long – Mỹ Đông; . . .

Các Ban HĐND Tỉnh cơ bản đồng thuận với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như đã nêu trong Báo cáo. Trong đó, đề nghị UBND Tỉnh quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ nước ngoài, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển sản xuất khôi phục lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; đặc biệt là giải pháp để triển khai kịp thời những chính sách đã được Trung ương và địa phương ban hành. Bố trí nguồn lực và thực hiện giải pháp phù hợp về thuế, phí, lệ phí, khoan nợ, giãn nợ... để tiếp tục duy trì và phục hồi hoạt động doanh nghiệp. Tăng cường các chính sách, giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động sau giai đoạn hậu Covid-19.

- Tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực giao thông, công nghệ thông tin, y tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

- Khẩn trương có giải pháp và chỉ đạo điều hành quyết liệt về lập quy hoạch Tỉnh giai đoạn 2021-2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng kế hoạch.

- Trong công tác cải cách hành chính, cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục các sai sót, hạn chế đã được nêu cụ thể tại các báo cáo về kiểm tra công tác cải cách hành chính trong năm 2020 của Sở Nội vụ. Trong đó, cần tập trung khắc phục những hạn chế như: chưa thực hiện đúng quy định về công tác tự kiểm tra cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị; giải quyết hồ sơ bị trễ hẹn; chưa thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi khi có hồ sơ trễ hẹn; yêu cầu công dân nộp hồ sơ hành chính dư hoặc thiếu thủ tục theo quy định; chưa nghiêm yết kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; công tác tuyên truyền về thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn đơn điệu, hình thức; những lỗi kỹ thuật đối với phần mềm một cửa điện tử lĩnh vực đất đai; chưa thực hiện đúng lộ trình về số lượng tinh giản, giảm biên chế theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, phải theo dõi sát kết quả khắc phục sai sót, hạn chế và xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong trường hợp cần thiết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Tỉnh. Kính trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thảo luận./.

**Nơi nhận:**

- TT/HĐND Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TH.

**TM. CÁC BAN HĐND  
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ**

**Nguyễn Văn Thi**

